

ชื่อวิทยานิพนธ์	ปัจจัยที่มีผลต่อสันติสุขในสมัยقاءลีฟะอุมาร์ อินบุ อัล-คือภูรีอุบ ๔๖
ผู้เขียน	นายชุกรีย์นูร จรักศักดิ์
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2552

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในสมัยการปกครองของقاءลีฟะอุมาร์ อินบุ อัล-คือภูรีอุบ ๔๖ และวิเคราะห์ถึงสัญญาณที่บ่งชี้การเกิดสันติสุข ปัจจัยที่มีผลต่อสันติสุข ตลอดจนอิทธิพลของศาสนาอิสลามต่อสันติสุขดังกล่าวด้วยการทบทวนวรรณ และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารในชั้นต่างๆ แล้วขัดทำข้อมูลขึ้น

การวิจัยพบว่าประชาชนของรัฐอิสลามในสมัยقاءลีฟะอุมาร์ อินบุ อัล-คือภูรีอุบ ๔๖ มีชีวิตอยู่อย่างสันติสุข มีความปลดปล่อยในชีวิตและทรัพย์สินและมีรายได้ที่พอเพียง ได้รับสวัสดิการและสังคมสงบคราที่ดี ได้รับความยุติธรรมและเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ และสังคมของพวกเขาก็เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและปลดจากปัญหาฯลฯเดพดี

การบรรลุถึงสันติสุขดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นเพระการมีโครงสร้างของรัฐที่ดีสามประการ คือ การมีประชาชนที่ดี การมีผู้นำที่ดี และการมีกฎหมายที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้สำเร็จก็ เพราะบทบาทและอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีคำสอนมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์จนกระทั่งเกิดประชาชนที่ดีและผู้นำที่ดีขึ้น ในขณะที่กฎหมายที่ดีของรัฐนั้นก็คือกฎหมายที่มีบัญญัติในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่มีเนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมนุษย์ในทุกๆ ด้าน

Thesis Title	Effective Factors on Peace in the Period of Caliph ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb ﷺ
Author	Mr.Sukreenuor Jongraksak
Major Program	Islamic Studies
Academic Year	2009

Abstract

The research is aimed to study the political, social and economic situations and to analyze these factors that enhance peace and the effect of Islam toward these processes by collecting, revision and analyzing these information from various sources in different step, so that to create the data.

The research found that the people in Islamic state during this period enjoyed peace and stability in their life and their possession, obtain enough income and good subsidiary from the state, and enjoyed justice and freedom in several fields. Their society is a charitable society without any drug problem.

Since the achievement of the above mentioned peace is the result of three structures of the state, those are the existence of good people, a good leader and a good law. These were the result of the effective role of Islam that emphasized on the development of human beings in all aspects in order to create a good people, a good leader as well, Meanwhile a good law of the state is written in the Holy Qur’ān that offers a suitable teaching for human beings at all times.

عنوان البحث : عوامل الأمن والسلام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
اسم الباحث : شكري نور جونج راك ساق
التخصص : الدراسات الإسلامية
العام الدراسي : 2009 م.

المستخلص

يستهدف هذا البحث إلى دراسة الأحداث السياسية والإجتماعية والاقتصادية الواقعة في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم البحث عن ملامح وعوامل الأمن والسلام فيها وكذلك دور الإسلام في إيجاد هذه الملامح والعوامل.

وقد تبين من خلال عملية البحث أن شعب الدولة الإسلامية في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعمدون بالحياة السعيدة في دولة الرحمة والرخاء السليمة من أمراض المجتمع والمخدرات، فقد قضوا أيامهم في أمن وسلامة نفسها ومالا، لهم ما لهم من العدل والحرية وهم موارد كافية وكفالة شاملة من قبل الدولة.

وتعتبر هذه الأمان والسلام نتيجة من ازدواج وانضمام ثلاثة أركان الدولة المهمة وهي الشعب الحسن والإمام الحسن والقانون الحسن وأن دين الله الإسلام هو الدافع والمؤثر الوحيد في إيجاد هذه الأركان حيث أنه يقدم التعاليم الربانية الفعالة في تربية الشعب وتزكية الإمام ويترتب على ذلك الدستور والأحكام للدولة .